
                         รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา 
          สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 3 ประจ าปี พ.ศ. 2564 

วันพุธที่  22  กันยายน  2564  เวลา  09.30  น. 
 ณ  ห้องประชุมสภาองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดพะเยา 

 

ผู้มาประชุม 

1. นายฐิติวัชร ์ ตันตละ สมาชิกสภา ฯ เขตเลือกตั้งที่ 1 อ าเภอเมือง 
2. นายมงคล      หลักฐาน สมาชิกสภา ฯ เขตเลือกตั้งที่ 2 อ าเภอเมือง 
3. นายอนุวัฒน์      ใจบุญ สมาชิกสภา ฯ เขตเลือกตั้งที่ 3 อ าเภอเมือง 
4. นางพิสมัย      ใจวัง สมาชิกสภา ฯ เขตเลือกตั้งที่ 4 อ าเภอเมือง 
5. นายบุญมี จิตนารี สมาชิกสภา ฯ เขตเลือกตั้งที่ 5 อ าเภอเมือง 
6. นายเดชศรี ธิวงค ์ สมาชิกสภา ฯ เขตเลือกตั้งที่ 6 อ าเภอเมือง 
7. นายฐิติพันธ์ จางศิรสิกุลชัย สมาชิกสภา ฯ เขตเลือกตั้งที่ 1 อ าเภอเชียงค า 
8. นายอะดิเรก กองมงคล สมาชิกสภา ฯ เขตเลือกตั้งที่ 2 อ าเภอเชียงค า 
9. นายบุญสินธุ์         มังคลาด สมาชิกสภา ฯ เขตเลือกตั้งที่ 3 อ าเภอเชียงค า 

10. นายธนกร ใจกล้า สมาชิกสภา ฯ เขตเลือกตั้งที่ 4 อ าเภอเชียงค า 
11. นายนิคม             ศรีวิราช สมาชิกสภา ฯ เขตเลือกตั้งที่ ๑ อ าเภอดอกค าใต้ 
12. นายวิเชษฐ์ วงศ์ประสิทธิ์ สมาชิกสภา ฯ เขตเลือกตั้งที่ 2 อ าเภอดอกค าใต้ 
13. สิบเอกบุญเดช         อินต๊ะสาร สมาชิกสภา ฯ เขตเลือกตั้งที่ 3 อ าเภอดอกค าใต้ 
14. นายบูรณาการ      ตาค า สมาชิกสภา ฯ เขตเลือกตั้งที่ 1 อ าเภอปง 
15. นายเสวียน         มะโนชัย สมาชิกสภา ฯ เขตเลือกตั้งที่ 3 อ าเภอปง 
16. นายมานพ ศูนย์กลาง สมาชิกสภา ฯ เขตเลือกตั้งที่ ๑ อ าเภอจุน 
17. นายช านาญ บัวแดง สมาชิกสภา ฯ เขตเลือกตั้งที่ 2 อ าเภอจุน 
18. นายภูเบส         วิสูตรสุวรรณ ์ สมาชิกสภา ฯ เขตเลือกตั้งที่ 1 อ าเภอแม่ใจ 
19. นายกมล      หทัยด ารงวิทยา สมาชิกสภา ฯ เขตเลือกตั้งที่ ๒ อ าเภอแม่ใจ 
20. นายเข้ม อัศราช สมาชิกสภา ฯ เขตเลือกตั้งที่ 1 อ าเภอภูซาง 
21. นายประทีป อินธิมา สมาชิกสภา ฯ เขตเลือกตั้งที่ 2 อ าเภอภูซาง   
22. นายอภิเชษฐ์ แสงเมือง สมาชิกสภา ฯ เขตเลือกตั้ง  อ าเภอภูกามยาว 
23. นางนฤมล บัวชุม สมาชิกสภา ฯ เขตเลือกตั้ง  อ าเภอเชียงม่วน 

 

ผู้ขาดการประชุม      ไม่มี 

ลาการประชุม         

1. นายบุญศักย์     วรินทร์รักษ์ สมาชิกสภา ฯ เขตเลือกตั้งที่ 2 อ าเภอปง 
    

                                                                                                

/ ผู้เข้าร่วมประชุม..... 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 

1 นายอัครา พรหมเผ่า นายก อบจ.พะเยา   
2 นายธวัช สุทธวงค ์ รองนายก อบจ.พะเยา   
3 นายสวัสดิ์ หอมนาน รองนายก อบจ.พะเยา   
4 นายจ ารัส เลาสัตย์ เลขานุการนายก อบจ.พะเยา   
5 นายนัฐนที ศรีวิราช เลขานุการนายก อบจ.พะเยา   
6 นายโกศล ผิวใส ที่ปรึกษานายก อบจ.พะเยา   
7 นายบุญโต                 เกียรติวิชัยงาม ปลัด อบจ.พะเยา   
8 นายกมลชนก             เดชะศิริ รองปลัด อบจ.พะเยา (1) 
9 นางสาวเบญจกร ร่องสุวรรณ รองปลัด อบจ.พะเยา (2) 

10 นายประพันธ์ ดีอุด เลขานุการ อบจ.  
11 นางธนพรรธน์ สุขตัว หัวหน้าส านักปลัด อบจ.พะเยา 
12 นายอดุลย์ วงศ์ช่างเงิน ผอ.กองช่าง 
13 นางณรินดา ดารุณภักดี ผอ.กองพัสดุและทรัพย์สิน 
14 นางมาลินี วัชระวรกานต ์ ผอ.กองคลัง 
15 นายวัฒนพงค์ ถิรภัทรไพบูลย์ ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
16 นางสุจินดา อ่ินค า ผอ.กองการเจ้าหน้าที่ 
17 นายสมศาสตร์      ประชุมของ รกท. ผอ.กองยุทธศาสตร์และแผนงาน 
18 นางชัชฎาพร แข็งแรง รกท.หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน 
19 นางเบญจวรรณ สกุลกวีพร หัวหน้าฝ่ายงบประมาณและพัฒนารายได้ 
20 นางล าดวน                   ใจแก้ว      หัวหน้าฝ่ายกิจการสภา 
21 นายประเสริฐ พรหมเผ่า รกท.หัวหน้าฝ่ายการประชุมสภา 
22 นายเทพบดินทร์ หมั่นไร่ เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
23 นางสาวนริศรา รัตนเกษมกุล นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการ 
24 นางภัทรจิตร สีเสียดงาม นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 
25 นางสาวทิวา   บรรจง เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
26 นางสาววิลัยพร หน่อค า ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป 
27 นายธนเดช ขวัญใจ ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า 
28 นายณัฏฐ์นพัต ไชยวงศ ์ พนักงานจ้างทั่วไป 
29 นายสุพจน์ อินลือ พนักงานจ้างทั่วไป 
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เริ่มประชุม   เวลา 09.30 น. 
 
เลขานุการสภาฯ  เ รี ย นท่ า นประธ านสภา อ งค์ ก า รบ ริ ห า ร ส่ วนจั ง หวั ดพะ เย า              

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา  ผู้เข้าร่วมประชุมผู้ทรงเกียรติทุก
ท่าน วันนี้ เป็นการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา สมัยสามัญ 
สมัยที่ 2 ครั้งที่ 3 ประจ าปี พ.ศ.2564  มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดพะเยา มาลงชื่อเข้าร่วมประชุมสภา  23 ท่าน  ขออนุญาตลาการ
ประช ุม จ านวน 1  ท ่าน  เข้าร่วมประชุมสภาในวันนี้  จ านวน 23 ท่าน          
ครบองค์ประชุม  ขอเรียนเชิญนายอภิเชษฐ์  แสงเมือง  ประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดพะเยา  ขึ้นปฏิบัติหน้าที่  ขอเรียนเชิญค่ะ 

 
ประธานสภาฯ   เชิญนั่ง  ครับ 
 
เลขานุการสภาฯ  เรียนเชิญนายภูเบส วิสูตรสุวรรณ์  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วน

จังหวัดพะเยา คนที่ 1 ขึ้นปฏิบัติหน้าที่ค่ะ ขอเรียนเชิญ  นางนฤมล บัวชุม      
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา  คนที่ 2 ขึ้นปฏิบัติหน้าที่  ค่ะ 

 
ประธานสภาฯ  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา  สมาชิกสภาองค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดพะเยา ทุกท่าน  ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา  รองปลัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา  คณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุม  ทุกท่าน  
วันนี้เป็นการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา  สมัยสามัญ  สมัยที่  
2  ครั้งที่ 3  ประจ าปี พ.ศ. 2564 ซึ่งอยู่ในห้วงก าหนด 45 วัน ของสมัยการ
ประชุมสมัยสามัญ  สมัยที่ 2  ซึ่งจะครบ 45 วัน  ในวันที่ 25  กันยายน  2564 
นะครับ  เพ่ือพิจารณาในเรื่องที่เป็นประโยชน์ อันเกี่ยวข้องกับภารกิจหน้าที่ของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา  ผมขอด าเนินการประชุม  ตามระเบียบวาระ  
นะครับ 
 
 
 
 
 
 
 

/ระเบียบวาระท่ี 1 
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ระเบียบวาระท่ี  1    เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  

1.1  การก าชับให้ถือปฏิบัติตามมาตรการที่ราชการก าหนด  เพ่ือป้องกันการ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019  ในพ้ืนที่จังหวัดพะเยา  ค าสั่ง
จังหวัดพะเยา  ที่ 3104/2564  เรื่อง  ปรับระดับมาตรการป้องกันและควบคุม
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019  ในพ้ืนที่จังหวัดพะเยา  
เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ประเทศ
ไทยในปัจจุบัน พบการระบาดของโรคมีแนวโน้มเ พ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่ อง             
ทั้งในกรุงเทพมหานคร  ปริมณฑล  สี่จังหวัดชายแดนภาคใต้  และภูมิภาค เกือบ
ทุกจังหวัด  นายกรัฐมนตรีจึงได้ออกข้อก าหนด ออกตามความในมาตรา           
9  แห่งพระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548        
(ฉบับที่ 30) ลงวันที่ 1 สิงหาคม  2564  ก าหนดบังคับใช้บรรดามาตรการ                  
ข้อห้าม  และข้อปฏิบัติต่างๆ อย่างเข้มงวดกวดขัน  เพ่ือการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง
ออกไปอีกช่วงระยะเวลาหนึ่ง  และยกระดับบางมาตรการ  เพ่ือให้การควบคุม  
การระบาด เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

ดังนั้น  จังหวัดพะเยา  จึงมีความจ าเป็นต้องปรับระดับความเข้มข้น  
ของมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 
2019 ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับมาตรการที่นายกรัฐมนตรีก าหนด                   
ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อ
จังหวัดพะเยา  ตามมติที่ประชุม ครั้งที่ 32/2564  เมื่อวันที่  2  สิงหาคม  
2564  จึงออกค าสั่งและข้อปฏิบัติ  ดังต่อไปนี้   

    ข้อ  1  ให้ยกเลิก 
                                          1)  ค าสั่งจังหวัดพะเยา ที่ 1600/2564 ลงวันที่ 29 เมษายน 2564 
                                          2)  ค าสั่งจังหวัดพะเยา ที่ 1737/2564 ลงวันที่ 6 พฤษภาคม 2564 
                                          3)  ค าสั่งจังหวัดพะเยา ที่ 2732/2564 ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2564 

ข้อ  2  ข้อปฏิบัติในการสวมหน้ากากอนามัย  หรือหน้ากากผ้า  ต้องสวม
หน้ากากอย่างถูกวิธีตามข้อแนะน าของกระทรวงสาธารณสุข  เมื่ออยู่นอกเคหะ
สถานหรือเมื่ออยู่ในที่สาธารณะ ยังคงเป็นข้อปฏิบัติและมาตรการป้องกันโรคที่
ส าคัญ เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่เชื้อหรือรับเชื้อ   

                               ข้อ  3  มาตรการควบคุมแบบบูรณาการ  ส าหรับสถานที่ กิจกรรม หรือกิจการ 
เพ่ือให้สามารถเปิดด าเนินการได้ภายใต้เงื่อนไข เงื่อนเวลา การจัดระบบ ระเบียบ 
และมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการก าหนด   

                                ข้อ  4  การห้ามการด าเนินการหรือจัดกิจกรรมหรือที่เสี่ยงต่อการแพร่โรค 
ห้ามจัดกิจกรรมซึ่งมีการรวมกลุ่มของบุคคล ที่มีจ านวนรวมกันมากกว่า 

50 คน หากมีความจ า เป็นต้ อ งด า เนินการจัดกิจกรรมเป็ นอย่ า งยิ่ ง                        
ให้ผู้รับผิดชอบด าเนินการจัดกิจกรรมยื่นหนังสือขออนุญาต ต่อศูนย์ปฏิบัติการ
ควบคุมโรค ในพ้ืนที่ที่จัดกิจกรรม  ล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วัน และต้องระบุ
รายละเอียดกิจกรรม สถานที่จัด จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม รวมถึงยอมรับการ
ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคที่ทางราชการก าหนดอย่างเคร่งครัด  

 



-5- 
 

                                ข้อ  5  กิจกรรมที่ได้รับยกเว้น  กิจกรรมหรือการรวมกลุ่มของบุคคลดังต่อไปนี้ 
สามารถจัดได้โดยไม่ต้องขออนุญาต ตามข้อ  4  แต่ต้องปฏิบัติตามมาตรการ 
ป้องกันควบคุมโรคที่ทางราชการก าหนดอย่างเคร่งครัด 
1) กิจกรรมเกี่ยวกับการขนส่งหรือขนย้ายประชาชน ได้แก่ การขนส่ง 
ประชาชน เพ่ือเดินทางไป หรือออกจากที่เอกเทศตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ  
ศูนย์พักคอยรอการส่งตัว หรือสถานที่เพ่ือการช่วยเหลือผู้ติดเชื้อในขั้นแรก 
2) กิจกรรมที่เกี่ยวกับการรักษาพยาบาลและการสาธารณสุข 
3) กิจกรรมเกี่ยวกับการให้บริการ การให้ความช่วยเหลือหรืออ านวยประโยชน์ 

หรือความสะดวกแก่ประชาชน  
4) การรวมกลุ่มของบุคคลตามปกติในท่ีพักอาศัย สถานที่ท างาน  
การประชุม โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือการออกก าลังกายในสถานที่
ตามท่ีทางราชการก าหนด 
5) กิจกรรมที่ด าเนินโดยพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือเป็นกิจกรรมท่ีจัดโดย 
องค์กร หรือหน่วยงานของรัฐโดยความเห็นชอบของหัวหน้าหน่วยงานดังกล่าว 
หรือกิจกรรมอ่ืนตามที่ทางราชการก าหนด 

                              ข้อ  6  ห้ามจัดกิจกรรมทางสังคม  ที่มีการรวมกลุ่มในลักษณะการสังสรรค์ 
จัดเลี้ยง หรืองานรื่นเริง ในช่วงเวลานี้  เว้นแต่เป็นการจัดพิธีการตามประเพณี
นิยม และมีมาตรการป้องกันโรคที่เพียงพอ เพ่ือลดโอกาสเสี่ยงจากการติดเชื้อ  
โดยให้ผู้จัดขออนุญาต ต่อศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรค ในพ้ืนที่ที่จัดกิจกรรม  
ล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วัน  ทุกกรณี ไม่ว่าจะมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมกี่คนก็ตาม 
ข้อ  7  การปิดสถานบริการหรือสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่โรค  ให้ปิดสถานบริการ  
สถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ สถานบันเทิง ผับ บาร์                   
คาราโอเกะ สถานประกอบกิจการอาบน้ า สถานประกอบกิจการอาบ อบ นวด 
หรือสถานที่อ่ืนที่มีลักษณะคล้ายกัน ทุกแห่งซึ่งตั้งอยู่ในเขตพ้ืนที่จังหวัดพะเยา  

                               ข้อ  8  การด าเนินการของสถานที่ หรือการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ให้ปฏิบัติ 
ตามมาตรการควบคุมป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019  ตามหลักปฏิบัติ 
การเว้นระยะห่างทางสังคม อย่างน้อย 1 เมตร  สวมหน้ากากอนามัย  หมั่นล้าง
มือด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย  การก าจัดขยะมูลฝอย
ทุกวัน และให้ควบคุมจ านวนผู้ใช้บริการ มิให้แออัด 

                               ข้อ  9  บรรดาค าสั่งหรือประกาศอ่ืนใด ในส่วนที่ก าหนดไว้แล้วในค าสั่งนี้  หรือ 
ซึ่งขัดหรือแย้งกับค าสั่งนี้  ให้ใช้ค าสั่งนี้แทน   

อนึ่ง  เนื่องจากเป็นกรณีมีความจ าเป็นรีบด่วน  หากปล่อยให้เนิ่นช้าไป
จะก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรง แก่สาธารณชน หรือจะกระทบต่อ
ประโยชน์สาธารณะจึงไม่อาจให้คู่กรณีใช้สิทธิโต้แย้งได้ ตามมาตรา 30 วรรค
สอง (1) แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539                         
การฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามค าสั่งนี้ ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน  สองหมื่นบาท  ตาม
มาตรา 51 และหรือต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี  หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสน
บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ  ตามมาตรา  52  แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ                      
พ.ศ. 2558  และต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสองปี  หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท  
หรือทั้งจ าทั้งปรับ  ตามมาตรา  18  แห่งพระราชก าหนดการบริหารราชการ             
ในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548  แล้วแต่กรณี 
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ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่  17  สิงหาคม  พ.ศ. 2564  จนกว่าจะมีค า สั่ง
เปลี่ยนแปลงเป็นอย่าง อ่ืน  สั่ ง  ณ  วันที่  16  สิ งหาคม  พ.ศ.  2564                                  
นายโชคดี  อมรวัฒน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา  ประธานคณะกรรมการ          
โรคติดต่อจังหวัดพะเยา  ผู้ก ากับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน                      
จังหวัดพะเยา  ก็ขอแจ้งให้สมาชิกฯ ทุกท่านได้ถือปฏิบัติตามค าสั่ งของ                 
จังหวัดพะเยา  นะครับ  

 
1.2  การขยายการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา  สมัยสามัญ  
สมัยที่ 2  ประจ าปี พ.ศ. 2564 

ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา  มีความจ าเป็นที่จะต้อง
พิจารณาการขออนุมัติกันเงินเบิกตัดปี  และเรื่องต่างๆ  ที่เป็นประโยชน์แห่ง
องค์การบริหารส่วนจังหวัด  ในการบริหารงาน การด าเนินงานตามอ านาจหน้าที่ 
ที่กฎหมายก าหนด  เพื่อแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนและเพ่ือประโยชน์สาธารณะ   
ซึ่งไม่สามารถพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในสมัยประชุม  สมัยสามัญ สมัยที่ 2  
ประจ าปี พ.ศ. 2564  ซึ่งจะครบก าหนด 45 วัน ในวันที่  25  กันยายน  
2564  นี้  

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  22  แห่งพระราชบัญญัติองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด  พ.ศ. 2540 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 5)  พ.ศ. 2562  
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา  จึงให้ขยายการประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา  สมัยสามัญ  สมัยที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. 2564  
ออกไปอีก 15 วัน นับตั้งแต่วันที่ 26 กันยายน  2564  ถึงวันที่ 10 ตุลาคม  
2564   

 
ระเบียบวารที่   2      รับรองรายงานการประชุม       

-   ไมมี่  
 
ระเบียบวารที่   3    กระทู้ถาม         

-   ไม่มี 
 
ระเบียบวารที่   4    เพื่อทราบ        

-   ไม่มี  
 
ระเบียบวาระท่ี  5    เพื่อพิจารณา   มีด้วยกัน  4   ญัตติ   

ญัตติที่ 5.1  ญัตติขออนุมัติกันเงิน กรณีไม่ก่อหนี้ผูกพัน ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
จ านวน 4 รายการ (ส านักงานเลขานุการฯ)  เชิญท่านนายกฯ อ่านค าแถลง ครับ 
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นายก อบจ.พะเยา  เรียน ประธานสภาและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา มีความจ าเป็นต้องขอกันเงินกรณีที่ยัง

ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันในหมวดครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เนื่องจากข้อบัญญัติองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ได้ประกาศใช้เมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๓ 
โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕'๖๓ เป็นต้นไป เป็นผลท าให้ระยะเวลา
การด าเนินการจัดหาในหมวดครุภัณฑ์ จ านวน ๔ รายการ รวมเป็นจ านวนเงิน
ทั้งสิ้น ๑๗๔,00๐ บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสี่พันบาทถ้วน) ที่สภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดพะเยา เห็นชอบอนุมัติให้โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เมื่อวันที่ ๑๙
สิงหาคม ๒๕๖๔ ไม่สามารถด าเนินการจัดหาได้ทันในช่วงปีงบประมาณ        
พ.ศ.๒๕๖๔ ตามบัญชีรายละเอียดแนบท้าย 

เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบฯ และ
สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ และไม่ท าให้เกิดความเสียหาย จึงขออนุมัติ                 
กันเงินกรณีที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันไว้ใช้ต่อไปอีกหนึ่งปีงบประมาณ 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจา่ยเงิน การฝาก
เงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น         
(ฉบับที่ ๔)  พ.ศ.๒๕๖๑  

ข้อ ๕๙ ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างยังมิได้
ก่อหนี้ผูกพันแต่มีความจ าเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี 

กรณีเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินตามวรรคหนึ่งแล้ว หากองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นยังมิได้ด าเนินการก่อหนี้ผูกพัน ให้ขออนุมัติขยายเวลา                 
เบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่น หรือกรณีมีความจ าเป็นต้องแก้ไข
เปลี่ยนแปลงรายการดังกล่าวที่ท าให้ ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือ
เปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงและหรือขยายเวลา
เบิกจ่ายได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี และ โครงการดังกล่าวต้อง
มีวัตถุประสงค์เดิมตามท่ีได้รับอนุมัติให้กันเงินไว้ 

กรณีท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก่อหนี้ผูกพันแล้วให้เบิกจ่ายได้ตาม
ข้อผูกพันเมื่อสิ้นสุด การกันเงินตามวรรคหนึ่งหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินตาม
วรรคสองแล้ว หากยังไม่ได้ด าเนินการผูกพันหรือมีเงินเหลือจ่ายจากเงินดังกล่าว 
ให้เงินจ านวนนั้นตกเป็น เงินสะสม 

จึงเรียนมาเพ่ือสภา องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา  ได้โปรดพิจารณา
อนุมัติต่อไป 
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ประธานสภาฯ     ท่านสมาชิกสภาฯ  ครับ  ญัตตินี้เป็นการขออนุมัติกันเงิน กรณีท่ียังไม่ได้
ก่อหนี้ผูกพัน  ในหมวดค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จ านวน 4 รายการ  เป็นจ านวน
เงินทั้งสิ้น  174,000 บาท  ซึ่งสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา             
ได้เห็นชอบอนุมัติให้โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในคราวประชุมสภาฯ เมื่อวันที่ 
19 สิงหาคม  2564 และไม่สามารถด าเนินการจัดหาได้ทันในช่วงปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564  จึงมีความจ าเป็นต้องขออนุมัติกันเงิน  กรณีที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน 
ต่อสภาท้องถิ่น  ได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปีงบประมาณ  รายละเอียด
คอมพิวเตอร์  จ านวน 4 รายการ เป็นเงิน   รวมทั้งสิ้น  174,000 บาท                      
ตามบัญชี  แบบ กง. 2  ในเอกสารการประชุม  เป็นครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                        
ใช้ประจ าส านักงานเลขานุการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา นะครับ                           
มีสมาชิกฯ ที่จะอภิปราย หรือไมค่รับ  เชิญครับ   

 
ประธานสภาฯ      ท่านสมาชิกฯ  ครับ  มีสมาชิก ท่านใดจะอภิปรายเพ่ิมเติม  อีกหรือไม่

ครับ  ไม่มีนะครับ  ปิดการอภิปราย   ท่านเลขาฯ  ตรวจนับองค์ประชุม  ครับ  
 
เลขานุการสภาฯ       องค์ประชุม  23  เสียง ครบองค์ประชุม ค่ะ 
 
ประธานสภาฯ         จ านวนสมาชิก  23  ท่าน  องค์ประชุมครบ  ผมขอมติที่ประชุมนะครับ  

ท่านสมาชิก ท่านใด เห็นชอบกับญัตติการขออนุมัติกันเงิน  กรณีท่ียังไม่ได้ก่อหนี้
ผูกพัน  ในหมวดค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  จ านวน  4  รายการ  เป็นจ านวนเงิน
ทั้งสิ้น  174,000 บาท  ตามที่ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา        
ได้เสนอครับ  โปรดยกมือ  ครับ  

  
เลขานุการฯ       เห็นด้วย  22  ค่ะ   
  
ประธานสภาฯ     สมาชิกฯ ท่านใดไม่เห็นชอบกับญัตติการขออนุมัติกันเงิน กรณีท่ียังไม่ได้

ก่อหนี้ผูกพัน  ในหมวดค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  จ านวน  4  รายการ  ตามที่
ท่าน นายกฯเสนอ  โปรดยกมือ  ครับ 

  
เลขานุการฯ       ไม่เห็นชอบ  ไม่มี  ค่ะ  
 
ประธานสภาฯ        ไม่มีนะครับ เป็นอันว่า สภาฯ แห่งนี้ให้ความเห็นชอบการขออนุมัติ            

กันเงิน กรณีที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน  ในหมวดค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  จ านวน           
4  รายการ เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น  174,000 บาท  นะครับ ด้วยคะแนนเสียง 
22  เสียง  ไม่เห็นชอบ  ไม่มี  งดออกเสียง  1  เสียง นะครับ   
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5.2  ญัตติ  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ         
พ.ศ.2564  เ พ่ือตั้ งจ่ายเป็นรายการใหม่   หมวดค่าครุภัณฑ์   จ านวน                
4  รายการ  (กองช่าง)  เชิญท่านนายกฯ  อ่านค าแถลง  ครับ 

  
นายก อบจ.พะเยา  เรียน  ประธานสภาและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา 

ตามที่ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ได้อนุมัติให้ประกาศใช้ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดพะเยา ตาม พ.ร.บ. องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 แก้ไขเพ่ิมเติม
ถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562 มาตรา 53 โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 
2563 เป็นต้นไป นั้น 

กองช่าง มีความจ าเป็นต้องด าเนินการจัดหาครุภัณฑ์ส านักงานและ
ครุภัณฑ์การเกษตรแต่เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบประมาณเพ่ือการดังกล่าวไว้ใน
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ือให้มี
ครุภัณฑ์ส าหรับใช้  ในการปฏิบัติงาน ดังนั้น จึงขอโอนเงินงบประมาณรายจ่าย
จาก แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
และการโยธา หมวดค่าวัสดุ หน้า 289 ค่าวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง จ านวนเงิน 
47,100 บาท ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่หมวดค่าครุภัณฑ์ จ านวน 4 รายการ 
รวมเป็นเงิน 47,100 บาท ตามบัญชีรายละเอียดที่แนบท้าย (เอกสารหมายเลข 1) 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายใน         
งบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือ
โอนไปตั้งจ่าย  เป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

จึงเรียนมาเพ่ือสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ได้โปรดพิจารณา
อนุมัติต่อไป 

 
ประธานสภาฯ          ท่านสมาชิกสภาฯ  ครับ  ญัตตินี้เป็นการขอโอนเงินงบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  กองช่าง                        
มีความจ าเป็นต้องด าเนินการจัดหาครุภัณฑ์ส านักงาน   และครุภัณฑ์การเกษตร   
เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้  จึงขอโอนเงินงบประมาณรายจ่าย  โดยขอ    
โอนลด  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  หมวดค่าวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง  
จ านวนเงิน  47,100 บาท เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  หมวดครุภัณฑ์                
ค่าครุภัณฑ์ส านักงาน  โต๊ะท างาน  จ านวน  3 ตัว  เก้าอ้ีท างาน  จ านวน  3  ตัว  
โต๊ะวางคอมพิวเตอร์  จ านวน  4 ตัว  และครุภัณฑ์การเกษตร  เครื่องสูบน้ า   
จ านวน  1  เครื่อง  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 47,100 บาท  มีสมาชิกฯ ที่จะอภิปราย  
หรือไมค่รับ  เชิญครับ   

 
ประธานสภาฯ      ท่านสมาชิกฯ  ครับ  มีสมาชิก ท่านใดจะอภิปรายเพ่ิมเติม อีกหรือไม่

ครับ   ไม่มีนะครับ  ปิดการอภิปราย   ท่านเลขาฯ  ตรวจนับองค์ประชุม  ครับ 
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เลขานุการสภาฯ      องค์ประชุม  23  เสียง   ครบองค์ประชุม  ค่ะ 
 
ประธานสภาฯ         จ านวนสมาชิก  23  ท่าน   องค์ประชุมครบ  ผมขอมติที่ประชุมนะครับ       

ท่านสมาชิก ท่านใด  เห็นชอบกับญัตติการขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย   
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จ านวน                  
4  รายงาน  รวมเป็นเงิน  47,100  บาท ตามที่ท่านนายกองค์การบริหารส่วน   
จังหวัดพะเยา  ได้เสนอครับ  โปรดยกมือ  ครับ 

 
เลขานุการสภาฯ      เห็นด้วย  22 เสียง  ค่ะ   
 
ประธานสภาฯ     สมาชิกฯ ท่านใดไม่เห็นชอบกับญัตติการขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  จ านวน  
4 รายการ   ตามท่ีท่าน นายกฯเสนอ  โปรดยกมือ  ครับ     

 
เลขานุการสภาฯ      ไม่เห็นชอบ  ไม่มี  ค่ะ 
 
ประธานสภาฯ        ไม่มีนะครับ เป็นอันว่า สภาฯ แห่งนี้ให้ความเห็นชอบการขออนุมัติโอน

เงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564  เพ่ือตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่   หมวดค่ าครุภัณฑ์ส านั กงาน  และครุภัณฑ์การ เกษตร                
ของกองช่าง  จ านวน  4  รายการ  เป็นเงิน  47,100 บาท  นะครับ            
ด้วยคะแนนเสียง 22  เสียง  ไม่เห็นชอบ  ไม่มี  งดออกเสียง  1  เสียง นะครับ   

   
ญัตติที่  5.3  ญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ในหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  จ านวน  1 
โครงการ  (กองช่าง) เชิญท่านนายกฯ  อ่านค าแถลง  ครับ 

  
นายก อบจ.พะเยา   เรียน ประธานสภาและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา 

ตามท่ี ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ตั้งงบประมาณรายจ่าย แผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน หมวดค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค รายการที่ ๑๓๗ หน้า ๔๓๐ 
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายล าเหมืองกลาง ม.๗ บ้านสว่างไซงาม ต.สว่าง
อารมณ์ อ.ดอกค าใต้  จ.พะเยา จ านวน ๕0๐ ,00๐ บาท ยังไม่ได้ใช้จ่าย           
แต่อย่างใด นั้น  

กองช่าง แจ้งว่า โครงการดังกล่าว มีปริมาณงานไม่ตรงกับแผนพัฒนา
ท้องถิ่น เพ่ือให้การด าเนินโครงการเป็นไปด้วยความถูกต้องตรงตามข้อเท็จจริง  
จึงขออนุมัติสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามบัญชีรายละเอียดที่
แนบท้าย (เอกสารหมายเลข ๑)  
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นายก อบจ.พะเยา   ระ เบี ยบกระทรวงมหาดไทยว่ าด้ วยวิ ธี ก าร งบประมาณของ                

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๒๙ "การแก้ไขเปลี่ยนแปลง              
ค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ
เปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น" 

จึงเรียนมาเพ่ือสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ได้โปรดพิจารณา
อนุมัติต่อไป 

 
ประธานสภาฯ         ท่านสมาชิกสภาฯ  ครับ  ญัตตินี้เป็นการขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลง          

ค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2564  หมวดค่าที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง  โครงการก่อสร้างถนน  ค.ส.ล. สายล าเหมืองกลาง  ม. 7                   
บ้านสว่างไซงาม  ต.สว่างอารมณ์  อ.ดอกค าใต้ จ.พะเยา  เนื่องจาก  กองช่าง ได้
ตรวจสอบโครงการแล้ว พบว่ามีปริมาณงานไม่ตรงกับแผนพัฒนาท้องถิ่น  ท าให้
ไม่สามารถด าเนินงานตามโครงการได้ จึงขออนุมัติต่อสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดพะเยา  ได้พิจารณาแก้ไข โดยขอแก้ไขรายละเอียดค าชี้แจง  จากความ
ยาว  199.00 ม.เป็นความยาว  201.00 ม.  และขอแก้ไขหรือมีพ้ืนที่ไม่น้อย
กว่า  796.00 ตร.ม. เป็น หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า  804.00 ตร.ม. เพ่ือให้
สามารถด าเนินงานตามโครงการได้ด้วยความถูกต้องตรงตามข้อเท็จจริง  
งบประมาณ  500,000 บาท คงเดิม  นะครับ  มีสมาชิกฯ  ที่จะอภิปราย  
หรือไมค่รับ  เชิญครับ   

 
ประธานสภาฯ      ท่านสมาชิกฯ  ครับ  มีสมาชิก ท่านใดจะอภิปรายเพ่ิมเติม อีกหรือไม่

ครับ  ไม่มีนะครับ  ปิดการอภิปราย  ท่านเลขาฯ  ตรวจนับองค์ประชุม  ครับ 
  
เลขานุการสภาฯ       องค์ประชุม  23 เสียง  ครบองค์ประชุม ค่ะ  
 
ประธานสภาฯ         จ านวน  23  ท่าน ครบองค์ประชุมนะครับ  ผมขอมติที่ประชุม          

ท่านสมาชิก  ท่านใด  เห็นชอบกับญัตติการขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ในหมวดค่าที่ดินและ
สิ่ งก่อสร้าง  โครงการก่อสร้างถนน  ค.ส.ล . สายล าเหมืองกลาง  ม.7                     
บ้านสว่างไซงาม  ต.สว่างอารมณ์  อ.ดอกค าใต้  จ.พะเยา  โดยขอแก้ไข
รายละเอียดค าชี้แจง  เพ่ิมปริมาณงานให้ตรงกับแผนพัฒนา งบประมาณคงเดิม  
500,000 บาท  ตามที่ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา  ได้เสนอ        
โปรดยกมือ  ครับ 

  
เลขานุการสภาฯ          เห็นด้วย  22  เสียง  ค่ะ   
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ประธานสภาฯ     สมาชิกฯ  ท่านใดไม่เห็นชอบกับญัตติการขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค า

ชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ในหมวดค่าท่ีดิน
และสิ่งก่อสร้าง  ตามท่ีท่าน นายกฯเสนอ  โปรดยกมือ  ครับ 

 
เลขานุการสภาฯ          ไม่เห็นชอบ  ไมมี่  ค่ะ 
  
ประธานสภาฯ        ไม่มีนะครับ เป็นอันว่า สภาฯ แห่งนี้ให้ความ เห็นชอบ การขออนุมัติ

แก้ ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ            
พ.ศ. 2564  ในหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  โครงการก่อสร้างถนน  ค.ส.ล.       
สายล าเหมืองกลาง  ม.7  บ้านสว่างไซงาม  ต.สว่างอารมณ์  อ.ดอกค าใต้                                  
จ.พะเยา  โดยขอแก้ไขรายละเอียดค าชี้แจง  เพ่ิมปริมาณงานให้ตรงกับ
แผนพัฒนา  งบประมาณคงเดิม  500,000 บาท  นะครับ ด้วยคะแนนเสียง     
22  เสียง  ไม่เห็นชอบ  ไม่มี  งดออกเสียง  1  เสียง นะครับ   

  
 

ญัตติที่  5.4  ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564  เพ่ือตั้งจ่ายรายการใหม่  หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  จ านวน    
1  รายการ  (กองช่าง)  เชิญท่านนายกฯ  อ่านค าแถลง  ครับ 

 
นายก อบจ.พะเยา   เรียน ประธานสภาและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา 

ตามที่ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ได้อนุมัติให้ประกาศใช้ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดพะเยา ตาม พ.ร.บ. องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.๒๕๔o แก้ไขเพ่ิมเติม
ถึง (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๖๒ มาตรา ๕๓ โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม 
๒๕๖๓  เป็นต้นไป นั้น  

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา จะด าเนินโครงการปรับปรุงพ้ืนที่ห้อง
ท างานบริเวณชั้น ๒ และชั้น ๔ อาคาร ๒ เนื่องจากมีสภาพช ารุด จากการใช้งาน
มาเป็นเวลานาน แต่เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบประมาณเพ่ือการดังกล่าวไว้ในข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังนั้น จึงขอโอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายจาก งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชนหมวด              
ค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ หน้า - โครงการฝึกอบรมการสร้างผลิตภัณฑ์เซรามิกจากดิน
ด าเพ่ือเพ่ิมโอกาสในการประกอบอาชีพให้ประชาชนจังหวัดพะเยา จ านวนเงิน     
๔๐๐,๐๐0 บาท โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
จ านวน  ๑ โครงการ ตามบัญชีรายละเอียดที่แนบท้าย (เอกสารหมายเลข ๑) 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๒๗ "การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายใน
งบลงทุนโดยการโอนเพ่ิม โอนลด ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือ
โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น" 

จึงเรียนมาเพ่ือสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ได้โปรดพิจารณา
อนุมัติต่อไป 
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ประธานสภาฯ  ท่านสมาชิกสภาฯ  ครับ  ญัตตินี้เป็นการขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  เพ่ือตั้งจ่ายรายการใหม่  ในหมวด           
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  จ านวน  1  โครงการ  โดยขอโอนลดจากงานส่งเสริม
และสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน  หมวดค่าใช้สอย  โครงการฝึกอบรมการสร้าง
ผลิตภัณฑ์เซรามิก จากดินด า เพ่ือเพ่ิมโอกาสในการประกอบอาชีพให้ประชาชน
จังหวัดพะเยา  จ านวนเงิน  400,000  บาท เพ่ือตั้งจ่ายรายการใหม่                   
หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  โครงการปรับปรุงพื้นที่ห้องท างานชั้น  2  และชั้น        
4  อาคาร  2  องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เพ่ือใช้ในการปรับปรุงห้อง
ท างานคณะผู้บริหาร  และงานครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ  แต่เนื่องจากไม่ได้ตั้ง
งบประมาณไว้  จึงขออนุมัติโอนเงินเพ่ือใช้ปรับปรุงห้องปฏิบัติงานของคณะ
ผู้บริหาร  จ านวน  1  โครงการ  เป็นเงิน  400,000 บาท  มีสมาชิกฯ             
ที่จะอภิปราย  หรือไมค่รับ  เชิญครับ         

  
ประธานสภาฯ  ท่านสมาชิกฯ  ครับ  มีสมาชิก ท่านใดจะอภิปรายเพ่ิมเติม อีกหรือไม่

ครับ  ไม่มีนะครับ  ปิดการอภิปราย  ท่านเลขาฯ  ตรวจนับองค์ประชุม  ครับ 
 
เลขานุการสภาฯ      องค์ประชุม  23  เสียง  ครบองค์ประชุม ค่ะ 
 
ประธานสภาฯ  องค์ประชุม   23 ท่าน  ครบองค์ประชุม   ผมขอมติที่ประชุม               

นะครับ  ท่านสมาชิก  ท่านใด  เห็นชอบกับญัตติการขออนุมัติ โอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564   เพ่ือตั้งจ่ายรายการใหม่  
ในหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  โครงการปรับปรุงพ้ืนที่ห้องท างาน  ชั้น 2 และ
ชั้น 4 อาคาร  2  องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา  จ านวน  1  โครงการ               
เป็นเงิน  400,000 บาท  ตามที่ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา         
ได้เสนอครับ  โปรดยกมือ  ครับ 

 
เลขานุการสภาฯ          เห็นด้วย  22  เสียง  ค่ะ   
  
ประธานสภาฯ     สมาชิกฯ  ท่านใด  ไม่เห็นชอบกับญัตตกิารขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ือตั้งจ่ายรายการใหม่   ในหมวดค่า
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  โครงการปรับปรุงพ้ืนที่ห้องท างาน  ชั้น  2  และชั้น  4  
อาคาร  2  องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา  จ านวน  1  โครงการ  เป็นเงิน  
400,000 บาท  ตามท่ีท่าน นายกฯ เสนอ   โปรดยกมือ  ครับ 

     
เลขานุการสภาฯ          ไม่เห็บชอบ  ไมม่ี  ค่ะ 
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ประธานสภาฯ        ไม่มีนะครับ เป็นอันว่า สภาฯ แห่งนี้ให้ความ เห็นชอบ การขออนุมัติโอน
เงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ือตั้งจ่ายรายการ
ใหม่  ในหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  โครงการปรับปรุงพ้ืนที่ห้องท างาน                
ชั้น  2  และชั้น  4  อาคาร  2  องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา จ านวน 1  
โครงการ เป็นเงิน 400,000 บาท  นะครับ ด้วยคะแนนเสียง 22  เสียง                     
ไม่เห็นชอบ  ไม่มี  งดออกเสียง  1  เสียง นะครับ   

 
ระเบียบวาระท่ี  6    เรื่อง อ่ืน ๆ  ข้อหารือของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา 

ประธานสภาฯ 1)   แจ้งให้ทุกกอง หน่วยงานราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ที่ได้ขอ
อนุมัติตั้งจ่ายรายการใหม่ โครงการต่างๆ  ที่สภาฯ ได้อนุมัติ ไปแล้ว  และ
ด าเนินการตามโครงการไม่ทัน ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 นี้ ให้จัดเตรียม
เอกสารการขออนุมัติกันเงินเบิกตัดปี  ให้ส านักงานเลขานุการ องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดพะเยาภายในวันนี้  เพ่ือจะได้จัดเตรียมการประชุมสภาฯ  ครั้งต่อไป  
2)   ประธานสภาฯ  ขอแจ้งนัดประชุมสภา องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 4 ประจ าปี พ.ศ. 2564  ตามที่สภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดพะเยา ได้เห็นชอบญัตติการขอโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564  เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ญัตติการเปลี่ยนแปลง                         
ค าชี้แจงงบประมาณ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ในระเบียบวาระที่  
5.2 , 5.3  และ 5.4 แล้วนั้น ในขั้นตอนที่จะต้องด าเนินการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงินการฝากเงิน การเก็บ
รักษาเงิน  และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2547   
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561  ข้อ  59  การขออนุมัติกันเงินต่อสภา
ท้องถิ่น จึงขอนัดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา สมัยสามัญ 
สมัยที่  2  ครั้งที่ 4 ประจ าปี พ.ศ. 2564  ในวันอังคารที่  28  กันยายน  
2564  เวลา  09.30  น. เป็นต้นไป ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2)     
พ.ศ. 2554   ข้อ 23 ส าหรับหนังสือเชิญประชุมฯ  ทางฝ่ายการประชุม  
ส านักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จะได้แจ้งให้ทราบ  อีกครั้งหนึ่ง 
นะครับ มีสมาชิกฯ ท่านใดท่ีจะมีข้อหารืออีกหรือไม่ เชิญ นายเดชศรี ธิวงค์ ครับ  

 
นายเดชศรี  ธิวงค์  เรียนท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา  คณะผู้บริหาร              

ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมเดชศรี ธิวงค์ 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เขต 6 อ าเภอเมือง ขอหารือ จาก
ประสบการณ์และแนวคิดท่ีได้ ลงพ้ืนที ่ ต้องขอขอบคุณ นายกฯอัครา  พรหมเผ่า  
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ท่านรองธวัช  สุทธวงค์  รองนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ที่ ได้อนุ เคราะห์   รถแบคโฮคอยาว                          
ไปด าเนินการ ในการก าจัดผักตบชวา ในพ้ืนที่ล าน้ าอิง ได้เห็นปัญหาที่เกิดขึ้น              
จึงน าเรียนต่อที่ประชุมสภาฯ  แห่งนี้ กระผมได้รับการอนุเคราะห์ รถแบคโฮ        
คอยาว ไปในช่วงต้นเดือนกันยายน  มีข้อจ ากัดเรื่องเวลาที่ด าเนินการมีน้อย                 
เป็นเดือนสุดท้ายของปีงบประมาณ 
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นายเดชศรี  ธิวงค์            ซึ่งทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา  ก็มีความจ าเป็นที่จะต้องเอา
รถกลับมาซ่อมบ ารุง เห็นปัญหาว่ารถแบคโฮคอยาว  ที่มีอยู่ใช้มาเป็นเวลานาน                   
การท างานจะช้า  อาจจะไม่ได้ประสิทธิภาพเท่าที่ควร  จึงน าเรียนไว้ตรงนี้              
ถึงแม้ว่ารถแบคโฮคอยาว  แต่ล าน้ าอิงก็กว้าง ก็จะเป็นส่วนหนึ่งว่ายังท างานได้ 
ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ มีปัญหาต้นไม้ ต้นฉ าฉา ต้นจามจุรี ที่เกษตรกรปลูกตาม       
ล าน้ าอิง เป็นปัญหาอยู่ส่วนหนึ่ง ฝั่งล าน้ าอิงไม่คงทนต่อน้ าหนักรถแบคโฮ                
นะครับ  แนวคิดที่จะหารือและก็น าเรียนต่อที่ประชุมสภาฯ  ผ่านไปยังผู้บริหาร 
ถ้าองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา  มีการจัดซื้อเรือก าจัดวัชพืชหรือก าจัด
ผักตบชวา  จะเป็นประโยชน์มาก ขอน าเรียนไว้นะครับ อยู่ที่คณะผู้บริหาร            
ว่าท่านมีความพร้อมหรือว่ามีแนวคิดเป็นอย่างอ่ืน นั้น คงไม่ใช่ปัญหา  อยากจะ
น าเรียนตรงนี้ ถ้ามีเรือก าจัดผักตบชวา  จะแก้ปัญหาเรื่องล าน้ าอิงที่กว้าง          
รถแบคโฮคอยาว ยืดคอไปไม่ถึงเราก็ก าจัดไม่หมด แต่ถ้าเป็นเรือ  จะไม่ติดปัญหา
เรื่องต้นไม้ จะไม่ติดปัญหาเรื่องฝั่งล าน้ าอิง ปัญหาคือการขนย้าย ต้องใช้รถเครน
นะครับ  จะน าเรียนไว้ว่า ถ้าตรงนั้นไม่ได้ เราจะซื้อ รถแบคโฮ เพ่ิมอีกสักคัน
เพราะว่าจังหวัดพะเยา  มีพ้ืนที่แหล่งน้ าและมีพ้ืนที่  จะแก้ไขหลายแห่งตรงนี้      
ก็อยากจะน าเรียน ถ้าเราได้ก าจัดเศษวัชพืชตามล าน้ าล าคลอง  จะไปสอดคล้อง
กับนโยบายของท่านนายกฯ ข้อที่ 5 ในเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม
ด้วย จึงน าเรียนต่อที่ประชุม ผ่านไปยังผู้บริหาร  ไว้พิจารณา  ในโอกาสต่อไป                  
น าเรียนด้วยความเคารพครับ ขอบคุณมากครับ 

  
ประธานสภาฯ      ขอขอบคุณ นายเดชศรี  ธิวงค ์ครับ เชิญท่านนายกฯ ตอบชี้แจงข้อหารือ ครับ 
 
นายก อบจ.พะเยา  ขอบคุณท่านประธานสภาฯและสมาชิกฯ ที่ฝากประเด็นหารือมา              

สมาชิกสภาฯ นายเดชศรี ธิวงค์ นะครับ  ในเรื่องของเครื่องจักร ทางผู้บริหาร ได้
ท าโครงการผ่านกองช่าง  องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา  ขอสนับสนุน
งบประมาณเหลือจ่ายไปประมาณ 300 กว่าล้าน ในเรื่องเครื่องจักร แต่ด้วย    
สถานการณ์โรคระบาด ของโรคโควิด-19 ท าให้รัฐบาล ยังไม่ได้พิจารณา
งบประมาณตรงนั้นให้เรา นายกฯและทีมผู้บริหาร  ก็ได้ติดตามงบประมาณ
ตลอดนะครับ  กรณีที่ท่านสมาชิกฯหารือมานะครับ  ทางองค์การบริหารส่วน
จังหวัดพะเยา ของเรายังไม่ได้การสนับสนุนงบประมาณ  ในส่วนของงบเหลือจ่าย  
ที่ทางผู้บริหารขอไปนะครับ เรามีโครงการที่ทับซ้อนกันหลายตัว หลายโครงการ 
อาจจะพิจารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลง  เพ่ิมเติมในแผนปี 65 ในการจัดซื้อ
เครื่องจักร  โดยเฉพาะ แบคโฮคอยาว  ที่ท่านสมาชิกฯ ได้หารือไปตลอดจนถึงรถ
เครนแล้ว นะครับ  ที่เราจะต้องมาปฏิบัติในการดูแลประชาชน  โดยเฉพาะการ
พัฒนาเรื่องแหล่งน้ า  ซึ่งเป็นนโยบายหลัก ของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
พะเยา ในยุคนี ้ ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ  ในการพัฒนาแหล่งน้ า  เพ่ือจะ
ใช้เป็นวัตถุดิบ ในการอุปโภคบริโภคและตลอดจน  การใช้น้ าเพ่ือการเกษตร  
โดยเฉพาะจังหวัดพะเยา  ของเราเป็นอาชีพหลักเราปฏิเสธไม่ได้  เราเป็นสังคม
เกษตรกรรมนะครับ  น้ าเป็นปัจจัยส าคัญในการต่อยอดนะครับ  ให้เกษตรกร
โดยเฉพาะพ่ีน้องประชาชนในจังหวัดพะเยา  ได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน นะครับ 
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นายก อบจ.พะเยา  ปี 65  ทางผู้บริหารได้หารือกันไว้ว่า  จะซื้อรถแบคโฮคอยาว อย่างน้อย 
1 คัน เพ่ือให้สอดคล้องกับภารกิจของกองช่าง  ฝากท่านปลัดและท่าน
ผู้อ านวยการกองช่าง  ช่วยพิจารณาโครงการนี้ด้วย ตลอดจนภารกิจของศูนย์     
3 วัย ที่เราได้ยื่น ขอสนับสนุนงบประมาณ จากเศรษฐกิจฐานรากไปนะครับจะมี
รถไถ เครื่องอัดฟาง ซึ่งตรงนี้เราได้ถูกตัดโครงการไป  เรายื่นของบประมาณ         
ไปทั้งสิ้น 200 กว่าล้าน  เราได้มา 141 ล้าน  ส่วนใหญ่จะเป็นโครงสร้างพื้นฐาน
และแหล่งน้ า  ศูนย์สามวัยโครงการพัฒนาส่งเสริมอาชีพที่ทางผู้บริหารในแถลง
นโยบายนั้น  เราถูกตัดงบไปคงจะต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงในปี 65 หรือว่าขอ
สนับสนุน  ในเรื่องของทางงบเหลือจ่ายต่อไปครับ  ฝากทางข้าราชการ                   
ทั้งผู้อ านวยการ ทั้งหัวหน้าทุกท่าน ร่วมกันผลักดันโครงการนี้ให้ส าเร็จนะครับ  
ถ้าเราท าโครงการศูนย์ 3 วัย เป็นสาขาย่อย  องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา  
ทุกอ าเภอทั้ง 9 อ าเภอ ผมให้ความมั่นใจ  ได้ว่าสมาชิกฯ ที่อยู่ในห้องนี้ทุกท่าน
นะครับ  สมัยหน้าท่านไม่ต้องหาเสียงเลย  เพราะว่านโยบายผู้บริหาร  ที่จะวาง
สาขาย่อย องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ไปทุกอ าเภอ นั้น ประกอบด้วยการ
ส่งเสริมอาชีพการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน 
ตลอดจนเครื่องจักร ทั้ง 9 อ าเภอ เราจะเอาไปไว้ที่ศูนย์ 3 วัย กรณีท่ีเกิดภัยพิบัติ
หรือว่า  พ่ีน้องเกษตรกรต้องการความช่วยเหลือ  เราก็จะส่งเครื่องจักรในส่วน
ศูนย์ 3 วัย แต่ละอ าเภอ  เข้าไปดูแลได้รวดเร็วและท่ัวถึงกัน  ฝากทุกท่านด้วยนะ
ครับ  ส าหรับปี 65 เราจะมีการเพ่ิมแผนพัฒนาฯ ฝากสมาชิกทุกท่าน  ดูแลพื้นที่
ของตัวเอง  บูรณาการร่วมกับท้องถิ่น ของท่านนะครับทุกๆด้าน  ในเขตของท่าน
นะครับ ปี 65 เราจะมีนโยบายในการพัฒนาแหล่งน้ า  ในวันพรุ่งนี้  ทางผู้บริหาร
และ ศูนย์น้ าจังหวัด  เราจะมีการประชุมในเรื่องของการบริหารจัดการน้ า               
ในจังหวัดพะเยา อย่างเป็นระบบ เวลา 13.30 น.  สมาชิกฯทุกท่านว่าง ก็เชิญ
ทุกท่านด้วยนะครับ  เผื่อจะได้มีแนวคิดในการไปลงพ้ืนที่ท่านและส ารวจ
ออกแบบร่วมกับทางกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ในการวางแผน  
การก าหนดโครงการ  เพ่ือจะขอสนับสนุนงบประมาณในทุกๆด้าน  ต่อไปนะครับ  
ขอบคุณครับ 

 
ประธานสภาฯ      เรื่องนี้ต้องขอขอบคุณ  ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา    

แทนพ่ีน้องประชาชนชาวจังหวัดพะเยา  ที่จะได้เพ่ิมเติมแผนปี 65 เกี่ยวกับ       
เรื่องน้ า เพราะว่าแห้งแล้งมาหลายปีแล้ว ช่วยให้ท่านสมาชิกฯ ไปดูแหล่งน้ า      
ของเราที่จะได้ ตรงไหนที่ตื้นเขินมีวัชพืช ช่วยประสานมาทางกองช่าง เพ่ิมเติม        
เข้าในแผนพัฒนาฯ ได้เลย นะครับ 

 
ประธานสภาฯ      วันนี้กระผมได้ด าเนินการประชุมสภาฯ  ครบตามระเบียบวาระ          

ทั้งหมดแล้ว  นะครับ  ขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ที่ได้ช่วยกัน
พิจารณา ในเรื่องที่เป็นประโยชน์ ต่อการบริหารงานราชการ  องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดพะเยา  เรา ขอบคุณ  ทุกท่านมากครับ  ผมขอปิดการประชุม  ครับ 

 
 



  


